



ที่ นว ๐๐๒๓.๓/ ๕๑๐๐

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์แจ้งว่า ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการมติที่ประชุมหารือร่วมระหว่าง นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ ชั้น ๒ อาคารสำนักบริหารจรรยา - หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานมติที่ประชุมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จังหวัดนครสวรรค์จึงขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ตามมติที่ประชุมดังกล่าว ให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๑ ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบและรายงานให้จังหวัดทราบภายในกำหนดทุกเดือน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร.๐-๕๖๘๐-๓๖๐๗ ต่อ ๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอขอคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด

อำเภอ.....จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง	อปท.	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน
<p>การกระตุ้นการจับจ่ายและท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยจัด "เทศกาลกิน ช้อป เที่ยว ของดี ๔ จังหวัดมีรางวัล" ที่ประชุมมีมติให้การท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พิจารณาการใช้ประโยชน์จากงบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในการดำเนินการตามหลักการใช้จ่ายงบประมาณ</p>			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(.....)

๑๖ กพ. ๒๕๕๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  
เลขที่รับ ๒๓๖๗  
วันที่ ๑๖ กพ. ๒๕๕๙  
เวลา  
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  
ถนนสวรรควิถี นว ๖๐๐๐๐

ที่ มท ๐๒๒๔ (นว)/๖๐๕๑

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีน คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี)

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๗/ว ๐๑๔๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ตามที่ได้แจ้งให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ประพันธ์ศิริ ชั้น ๒ อาคารสำนักบริหารจรรยา - ทัฬหี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับจังหวัดรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ตามมติ ที่ประชุมดังกล่าว ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาคม จงจิระ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๗๗

โทร (มท) ๑๕๕๐๑,๑๕๕๐๕

Email : [osm๑๘๘admin@gmail.com](mailto:osm๑๘๘admin@gmail.com)

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๓/ ๐๑๔๗๖



๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอักษะภาค กทม. ๑๐๒๐๐

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ภาคเหนือตอนล่าง 2  
หมายเลข 42  
วันที่ 101 ก.ย. 2558  
ปลา..... น

เรื่อง ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ  
กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี)

เรียน หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี  
คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์  
กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ ชั้น ๒  
อาคารสำนักบริหารจรรยา - หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ  
กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร  
พิจิตร และอุทัยธานี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ดาวน์โหลดได้ที่ [www.jpp.moi.go.th](http://www.jpp.moi.go.th) หัวข้อ  
“ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือราชการ”)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป และรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษฎา บุญราช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

## สรุปผลการประชุม

การประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง  
และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
(จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี)  
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ ชั้น 2 อาคารสำนักบริหารจรรยา – วิทย  
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ ชั้น 2 อาคารสำนักบริหารจรรยา-วิทย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน การประชุม และมีภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั้งการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของรัฐบาล สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. การฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและการท่องเที่ยว ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับไปพิจารณากำหนดแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ด รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการ ให้เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงหลักการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐด้วย
2. การแก้ไขปัญหาน้ำแล้งโดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับไปพิจารณาดำเนินการในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เป็นอันดับแรก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่โดยความร่วมมือแบบประชารัฐ
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการต่อขยายเส้นทางจักรยานที่ยาวที่สุดในเอเชีย จากชยันต สุขันทรสวรรค์และกำแพงเพชร และโครงการขยายโหล่ทางเส้นทางมรดกโลกห้วยขาแข้งสู่เมือง มรดกโลกกำแพงเพชร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เป็นสำคัญ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือร่วมกับ กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแก่นะครุต อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้ ยังมีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณา ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ Night & Live Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยคำนึงถึงกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวในประเทศและความเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

การกระตุ้นการจับจ่ายและท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยจัด "เทศกาล กิน ช้อป เที่ยว ของดี 4 จังหวัด มีรางวัล" ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พิจารณาการใช้ประโยชน์จากงบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) เพื่อการเกษตรยั่งยืน ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาในรายละเอียด ทั้งนี้ การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารชีวภาพ (Bio Food) และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio Fuel) อยู่ในอุตสาหกรรม S-Curve ที่ให้การส่งเสริมอยู่แล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเด็นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งการผลิตกำลังคนที่สุดสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

บัญชีแนบท้าย

เรื่อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด
<p>๑) การฟื้นฟูและพัฒนา<b>บึงบอระเพ็ด</b>อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและการท่องเที่ยว ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับไปพิจารณากำหนดแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ด รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการให้เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงหลักการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐด้วย</p>	<p>หน่วยงานหลัก - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด - สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด - โครงการชลประทานนครสวรรค์</p>
<p>๒) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการ<b>ขุดเจาะบ่อบาดาล</b> ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับไปพิจารณาดำเนินการในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่โดยความร่วมมือแบบประชารัฐ</p>	<p>หน่วยงานหลัก - สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด</p>
<p>๓) การส่งเสริมการ<b>ท่องเที่ยว</b>ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการต่อ ยอดเส้นทางทางจักรยานที่ยาวที่สุดในเอเชีย จากชยันนาทสู่นครสวรรค์ และกำแพงเพชร และโครงการขยายไหล่ทางเส้นทางมรดกโลกห้วยขาแข้งสู่เมืองมรดกโลกกำแพงเพชร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เป็นสำคัญ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้ ยังมีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ Night &amp; Live Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยคำนึงถึงกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวในประเทศและความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>หน่วยงานหลัก - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒</p>
<p>๔) การ<b>กระตุ้นการจับจ่าย</b>และท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยจัด “เทศกาล กิน ช็อป เที่ยว ของดี ๔ จังหวัดมีรางวัล” ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการใช้ประโยชน์จากงบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>หน่วยงานหลัก - สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด - สนง.ท้องถิ่นจังหวัด</p>
<p>๕) การส่งเสริมและ<b>พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ</b>ครบวงจร (Bio Hub) เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาในรายละเอียด ทั้งนี้ การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารชีวภาพ (Bio Food) และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio Fuel) อยู่ในอุตสาหกรรม S-Curve ที่ให้การส่งเสริมอยู่แล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&amp;D) ในประเด็นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งการผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด</p>	<p>หน่วยงานหลัก - สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์</p>

37